



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๐๕๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือเที่ยววัง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
อดีต ดั้งเดิมเรื่องรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 39/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ กทม.ฉีดวัคซีนวันแรกให้บุคลากรทางการแพทย์สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
- ☺ กทม.เผื่อระวังพายุฤดูร้อน 2-4 มี.ค.นี้ หลังกรมอุตฯ แจ้งเตือนประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน
- ☺ ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบสิ่งของเติมเปี่ยมด้วยน้ำใจให้ชุมชนบางกอกน้อยและคลังชัน
- ☺ กทม.ฉีดวัคซีนวันแรกราบรื่นทุกหน่วยพร้อมบริการ
- ☺ ประชุมแนวตั้งฝ่าयरายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ☺ กทม.รับมอบตู้แช่จัดเก็บวัคซีนโควิด-19 จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ☺ ผลการเลือกตั้ง ออกก.สามัญข้าราชการ กทม. สามัญ ปรากฏ นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ได้รับเลือกตั้ง
- ☺ กทม.ผั่นกกำลังทหาร ดำรวจตรวจคัดกรองคนรั้ที่พึ่งด้วยความหวังโยต่อสุขภาพ

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ สวนหลวงและบางกอกใหญ่กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☺ ภาษีเจริญจัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัย ลดปริมาณขยะใหม่ตั้งแต่ต้นทาง
- ☺ ยานนาวากำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
- ☺ วังทองหลางตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☺ ประเวศและภาษีเจริญณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☺ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ ภาษีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงวัยในชุมชน
- ☺ หนองแขมจัดโครงการเทศกาลอาสาจากราจร พาน้องข้ามถนน
- ☺ ประเวศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.พ. 64 ครั้งที่ 1

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กทม.ฉีดวัคซีนวันแรกให้บุคลากรทางการแพทย์สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

(1 มี.ค. 64) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ประกอบด้วย พญ.วันทนี วัฒนระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ สีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ศุภรัช สุวัฒน์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานครเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 30 ราย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ จำนวน 50 ราย และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 50 ราย รวมจำนวน 130 ราย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 13 แห่ง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที ต่อจากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในสัปดาห์ต่อไป โดยภายในสัปดาห์นี้จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใน 6 พื้นที่เขตที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสาครให้ครบถ้วนรวมจำนวน 3,700 ราย สำหรับสัปดาห์ที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ส่วนสัปดาห์ที่ 3 จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง คือ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี และสัปดาห์ที่ 4 จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท SINOVAC จำนวน 66,000 โดส สามารถฉีดได้จำนวน 33,000 ราย โดยจะทำการฉีดให้แล้วเสร็จประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มี.ค. 64 จากนั้นประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 800,000 โดส กรุงเทพมหานครจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 30% จากจำนวนดังกล่าว เพื่อนำมาบริการฉีดแก่บุคลากรและประชาชน กทม. ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนโดยคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID - 19 ต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เขตหนองแขม โดยวันนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อ sinovac ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ 18-59 ปี ซึ่งต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะห่างจากเข็มแรก เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มคนไข้มูลนิธิอายุ 18-59 ปี ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ส่วนกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีน astraZeneca

(อรจรจัญญาณ์...สปส. รายงาน)

กทม.เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 2-4 มี.ค.นี้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน

(28 ก.พ. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2564 ว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 27 ก.พ. 64 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยและคาดฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน พ.ศ. 64 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มี.ค. 64)” ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 28 ก.พ. 64 ระบุช่วงวันที่ 1 - 4 มี.ค. 64 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 1 - 3 มี.ค. 64 ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ 2 - 4 มี.ค. 64

ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยในส่วนของสำนักอนามัย ดำเนินการส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากภาวะอากาศร้อน เช่น อากาศเพลียแดด โรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก รวมถึงการสังเกตอาการและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งการติดตามสถานการณ์ฝนและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ การเตรียมพร้อมระบบการระบายน้ำ การจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตก การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ฯลฯ ในส่วนของสำนักการโยธาและสำนักสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาและต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยประสานงานกับสำนักงานเขตในพื้นที่ทั้ง 50 เขต ให้มีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ หน่วยBEST (Bangkok metropolitan Emergency Service Team) และอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ถูกเงิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนต่อไป

(สกนธ...สปล. รายงาน)

ผู้ว่า กทม. ส่งมอบสิ่งของเติมเปี่ยมด้วยน้ำใจให้ชุมชนบางกอกน้อยและตลิ่งชัน

(25 ก.พ. 64) เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และเขตตลิ่งชัน โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชินทร์ ศิรินาคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณลานภายในโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม เขตบางกอกน้อย มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และน้ำตาลทราย 1 กก. หรือไข่ไก่ 10 ฟอง ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 370 ครั้วเรือน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนวัดใหม่ยายแป้นและประชาชนชอยวัดศรีสุทธาราม ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นชุมชนกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 73 ครั้วเรือน จากนั้นเวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนบริเวณชุมชนคลองบางน้อย และชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเข็กหนึ่ง เขตตลิ่งชัน จำนวน 187 ครั้วเรือน และมอบสิ่งของแก่ประชาชนที่เดินทางมารับด้วยตนเอง บริเวณโดมวัดทองบางเข็กหนึ่ง จำนวน 99 ครั้วเรือน พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่มารับสิ่งของดังกล่าว และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าว จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เดินทางแก้ปัญหาในชุมชน ย้ำความสะอาดสบายของประชาชนคืองานของกทม.

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาสายไฟพาดกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดหาถังดับเพลิงเพิ่มเติมในชุมชน และถังดับเพลิงเก่าขาดการบำรุงรักษา การบริหารจัดการกองทุนในชุมชน พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ การใช้สิทธิรักษาพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

ปัญหาโรคไข้เลือดออก และการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ส่วนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ต้องการถึงดับเพลิงเคมีเพิ่มเติม การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนและใต้สะพาน ปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ และปัญหาถนนพหลโยธินสาย 1 ชำรุดเสียหายจากการขุดวางท่อประปา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานสาธารณูปโภค เข้าสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

“กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แม้สิ่งของดังกล่าวอาจไม่ได้มีค่ามากมาย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้กรุณาให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่นำมามอบต่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน ซึ่งหลายปัญหาความต้องการที่กรุงเทพมหานครสามารถแก้ไขได้จะดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจะลงมือแก้ไขให้ทันที หากปัญหาใดที่ยังมีข้อติดขัด จะหาแนวทางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ความสะอาดสบายและคุณภาพชีวิตของประชาชน คืองานของกรุงเทพมหานคร” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

(จรัญคม...สปล. รายงาน)

กทม.ฉีดวัคซีนวันแรกราบรื่นทุกหน่วยพร้อมบริการ

(1 มี.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้กล่าวถึงความพร้อมของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่จำนวนมาก จำนวน 6 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ โดยจากการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าวันนี้ (1 มี.ค. 64) มั่นใจว่าโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน 13 แห่ง ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน มีความพร้อมเกือบ 100 % แต่เนื่องจากเป็นวันแรกของการดำเนินงานจึงอาจมีอุปสรรคข้อขัดข้องบ้างเล็กน้อย ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ในเร็ววันนี้

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครได้รับจากรัฐบาลในระยะแรก มีจำนวน 66,000 โดส/เข็ม เป็นวัคซีนของบริษัท SINOVAC สามารถฉีดให้ประชาชนได้จำนวน 33,000 คน เนื่องจาก ต้องฉีดวัคซีนคนละ 2 โดสหรือ 2 เข็ม ในระยะเวลาห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ โดยกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19 ระยะแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดให้วัคซีนในสัปดาห์แรก เพื่อเฝ้าสังเกตอาการหากมีอาการไม่พึงประสงค์และสามารถให้การดูแลได้อย่างทันทั่วถึง จากนั้นสัปดาห์ที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลพอสมควร ซึ่งหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีนในระยะแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6.โรคเบาหวาน 7.โรคอ้วน และประชาชนทั่วไปและแรงงาน (อายุ 18-59 ปี) โดยข้อจำกัดหรือข้อห้ามของบุคคลที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีน SINOVAC ได้แก่ ห้ามฉีดแก่บุคคลที่ 1. มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี 2. หญิงตั้งครรภ์ อยู่ระหว่างให้นมบุตรหรือหญิงที่วางแผนที่จะตั้งครรภ์ภายในระยะเวลาการฉีดวัคซีน 3. ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายเลือด พลาสมา ผลิตภัณฑ์จากเลือด ส่วนประกอบของเลือด อิมมูโนโกลบูลิน ยาด้านไวรัส หรือแอนติบอดี

สำหรับการรักษาโควิด-19 ภายใน 90 วันที่ผ่านมา 4. ผู้ที่มีอาการไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น 5. ผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทอื่นๆ 6. ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา 7. มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือนอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 14 วัน 8. มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 9. มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก แกร็ดเลือดต่ำการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด 10. กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น หายใจลำบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ

อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วขอให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ เช่น ไม่มีแรง แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน มีไข้หรือปวดศีรษะ ปวดบวมแดงรอบบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก มีผื่นลมพิษ หรือมีอาการอื่นๆ เช่น ท้องเสียไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ประชุมแนวตั้งฝ่ายรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(1 มี.ค. 64) เวลา 10.00 น. : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวตั้ง) ครั้งที่ 1/2564 (Conferences Call) โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง ผู้อำนวยการกองรายได้ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง หัวหน้าฝ่ายรายได้ 50 เขต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการคลัง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

สำนักงานการคลัง กำหนดจัดการประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวตั้ง) ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเฉพาะในปีนี้จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด และแนวทางการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยมีหัวหน้าฝ่ายรายได้ซึ่งเป็นผู้แทน 6 กลุ่มเขต ร่วมสะท้อนปัญหา อาทิ การขาดแคลนบุคลากร ปัญหาข้อกฎหมาย การสำรวจและเข้าถึงพื้นที่ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเสนอแนะวิธีการในการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในภาพรวม ในเรื่องของขั้นตอน กรอบระยะเวลาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยประธานในการประชุมได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรฝ่ายรายได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

กทม. รับมอบตู้แช่จัดเก็บวัคซีนโควิด-19 จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(1 มี.ค. 64) เวลา 13.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า): นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบตู้แช่จัดเก็บวัคซีนโควิด-19 จาก นายประวิช สุขุม ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ กทม. ผู้บริหารสำนักงานการแพทย์และสำนักอนามัย พร้อมด้วย นายไชยิต สุขสิงห์ นางกนิษฐา เมืองกระจ่าง นายเอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล และนายพัฒนพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล ร่วมพิธีรับมอบ ทั้งนี้ ตู้แช่จัดเก็บวัคซีน 1 เครื่อง สามารถเก็บวัคซีนได้ 5 หมั่นโดส ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการมอบให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากโควิด-19

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

ผลการเลือกตั้ง ออกก.สามัญข้าราชการ กทม. สามัญ ปราบกฏ นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ได้รับเลือกตั้ง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ออกก.สามัญข้าราชการ กทม. สามัญ) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 08.00 - 15.00 น. ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งดังกล่าว ปราบกฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ ได้รับเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 12,626 คะแนน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 20,184 คน ผู้มาใช้สิทธิ 19,105 คน คิดเป็นร้อยละ 94.65 บัตรดี 18,267 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.61 บัตรเสีย 838 คิดเป็นร้อยละ 4.39

สำหรับ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ เป็นองค์การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อาทิ 1. พิจารณา กำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) กำหนด 2. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบ ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 3. พิจารณาการเกลี้ยอัตรากำลัง ระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 4. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทักษะที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 5393, 0 2221 2141-69 ต่อ 1323-1324

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

กทม.ผนีกกำลังทหาร ตำรวจตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่งด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพ

(25 ก.พ. 64) นางวันทนา วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามโครงการห่วงใยสุขภาพตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง โดยมี นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ผู้แทนหน่วยงานภาคี อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมการสารวัตรทหารบก สน.พระราชวัง สน.สำราญราษฎร์ สน.ชนะสงคราม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห่วงใยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มคนที่เรียกว่า อีสรชน หรือบุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่งพียงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ทำให้บริเวณดังกล่าวขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดความสง่างามไม่สมกับการเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ นอกจากนี้บุคคลนี้มีความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เนื่องจากอาจด้อยโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์หรือบริการสุขภาพ ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร ประสานความร่วมมือกับกองทัพ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผนีกกำลังร่วมกันดูแลกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เพื่อกรุงเทพมหานครจะให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องเหมาะสมหากเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครสามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยเบื้องต้นได้จัดทำประวัติ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเช็กชเรย์ปอด แจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างไรก็ตามหากพบปัญหาบางประการที่ไม่กรุงเทพมหานครไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

สวนหลวงและบางกอกใหญ่กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และ เครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตสวนหลวง วันที่ 6 มี.ค. 64 ณ หมู่บ้านเสรี 1 และ เสรี 5 ซ.พระรามเก่า 41 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2322 4671

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00-11.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 64 ณ ชุมชนรวมพล วันที่ 14 มี.ค. 64 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาคอก วันที่ 21 มี.ค. 64 ชุมชนวัดท่าพระ และวันที่ 28 มี.ค. 64 ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร.0 2457 5624 หรือ Line ID @bangkokyai_bkk

(ปชส...เขต รายงาน)

ภาษีเจริญจัดกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ ลดปริมาณขยะใหม่ตั้งแต่ต้นทาง

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ เวลา 09.00-11.30 น. วันที่ 4 มี.ค. 64 ณ โรงเรียนวัดกำแพง ซ.บางแวก 32 และวันที่ 8 มี.ค. 64 โรงเรียนบางจาก (โกลประเสริฐอุทิศ) ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4-7 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการลดขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก 3R คือ Reduce - ลดการใช้ Reuse - นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle - นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน ตลอดจนรณรงค์ยกเลิกการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สร้างความเข้าใจให้แก่ ชาวชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เขตฯ จึงขอเชิญชวนชาวชุมชนใกล้เคียง และผู้สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลด และคัดแยกมูลฝอย ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-6625

(ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

ยานนาวากำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

นางสาวภาวณา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กำหนด ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ สุนัข แมว กระต่าย เป็นต้น มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนสามารถดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดจุดให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ ในพื้นที่ เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. 64 จุดให้บริการ ณ ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนคลองขวาง ริมทางรถไฟหลังฉาง วัดดอกไม้ วัดทองบน และวันที่ 9 มี.ค. 64 วัดปริวาส วัดदान สอบถามเพิ่มเติมโทร. 080 065 1392, 065 829 3659 และ 097 095 3498

(ปชส...เขตยานนาวา รายงาน)

วังทองหลางตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

นายปารุส อรหัตตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ เป็นประจำทุกเดือนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย และชุมชนในพื้นที่ โดยในวันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. กำหนดตรวจพื้นที่บริเวณ ซ.รามคำแหง 39 จากคลองแสนแสบ ถึง ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวการจราจร ทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้นไม้สาธารณะ ผ่าท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะและซากกรร เพื่อความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6955

(ปชส...เขตวังทองหลาง รายงาน)

ประเวศและภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ผิพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตประเวศ วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนริมคลองประเวศ ซ.อ่อนนุช 59 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

เขตภาษีเจริญ วันที่ 5 มี.ค. 64 ณ ชุมชนสุภัทรรักษา และวันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ม.7 บางหว้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

(ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็น การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางรัก วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณถนนมหาราช, ถนนคอนแวนต์, ถนนสีลม ผัง ขาออก และถนนมหาจักราชราชนครินทร์ ผังขาออก ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตหนองแขม วันที่ 3 มี.ค. 64 ณ ถ.บางบอน 4 ตั้งแต่แยกวัดหลักสามถึงสุดเขตหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตมีนบุรี วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดชีรอฮุดดีน ถ.รามคำแหง / วันที่ 4-6 มี.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.รามคำแหง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกตัด ถ.สุวินทวงศ์-คลองลาดบัวขาว (สุดพื้นที่เขต)

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. ดังนี้ วันที่ 6 มี.ค. 64 ณ ช.สถาพร 1 แยก 6-2-5 ถึง ช.สถาพร 1 แยก 6-2-9 ช.เพชรเกษม 79 แยก 2 ช.เพชรเกษม 114 แยก 2,3,4,6 ช.ศุภวารณ 1-2 บุญช่วยซอยสั้น จุดเสี่ยง ข้างคลองมหาคร และวันที่ 7 มี.ค. 64 ช.สถาพร 1 แยก 2 ทะลุ ช.เพชรเกษม 71 ช.เพชรเกษม 77 แยก 4-11 หมู่บ้านรัฐเอื้อราชฎ์ทหารเรือ ผังขา ช.เพชรเกษม 110 หมู่บ้านทวีทอง 3 ถ.เลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช.เพชรเกษม 110/2 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตประเวศ วันที่ 3 มี.ค. 64 ณ มัสยิดอัลฮาลาวิ (สุเหร่าบ้านม้า) ถ.อ่อนนุช สะพานลอยโรงเรียนงามมานะ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณสี่แยกประเวศ ถ.ศรีนครินทร์ ซ.42 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าตลาดราชพฤกษ์ ถึงปากทางเข้า โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 ถ.คูขนานกาญจนานิกะ ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านมัทนา ถึงหน้าหมู่บ้านนันทวัน และ ถ.คูขนานมอเดอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ภาษีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน

นายณัฐพงษ์ มีโชคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 9 มี.ค. 64 ณ วัดนิมมานรดี เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคล ผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เขตฯ ร่วมกับวัดนิมมานรดี นำข่าวสารและเงินค้ำพาหะ เดินทางมอบแก่ผู้สูงอายุในเขตภาษีเจริญ ทุกวันที่ 9 ของเดือน โดยมีหลวงพ่อบุญธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 1697, 0 2413 0565 ต่อ 6636-6637

----- (ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

หนองแขมจัดโครงการเทศกาลอาสาจากราจร พานองข้ามถนน

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับเจ้าพนักงานจราจรอำนวยความสะดวกจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วน 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนบ้านขุนประเทศ โรงเรียนวัดอุดมรังสี เดือน มี.ค. 64 วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเช้า 07.00-08.00 น. และช่วงเย็น 15.00-16.00 น. ตามโครงการเทศกาลอาสาจากราจร/พานองข้ามถนน ปี 2564 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2421 6400

----- (สุเนิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

ประเวศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.พ. 64 ครั้งที่ 1

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป โดยเด็กมีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาท ต่อคนต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี ตามระเบียบ กรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561 และได้ตรวจสอบ คุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.พ. 64 ครั้งที่ 1 จำนวน 47 ราย โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อนี้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเขตประเวศ <http://www.bangkok.go.th/prawet> และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 328 7428 ต่อ 6386-7

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)